

๕๑ ส.ค. ๒๕๕๖



๐๐๓๖๑๐

๕๑ ส.ค. ๒๕๕๖

ที่ ขพ ๐๐๒๕/๐๕๗๕

เรือนจำจังหวัดชุมพร
ถนนปรมินทรมรรคา ขพ ๘๖๐๐๐

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำฝ่ายควบคุม

เรียน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชุมพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศจังหวัดชุมพร ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดชุมพร ได้ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำฝ่ายควบคุม เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการของเรือนจำจังหวัดชุมพร โดยวิธีสอบราคา ปราบกฏรายละเอียดตามประกาศจังหวัดชุมพร ซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือการประชาสัมพันธ์การสอบราคาดังกล่าว ให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน และหากผู้ใดมีความประสงค์จะเข้าเสนอราคาตามประกาศฯ เชิญติดต่อขอรับทราบรายละเอียดได้ที่เรือนจำจังหวัดชุมพร ในวันและเวลาราชการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายดุสิต จันทร์สถิตย์)

ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชุมพร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๗-๖๔๓๒๙๙



ประกาศจังหวัดชุมพร

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำฝ่ายควบคุม

ด้วยจังหวัดชุมพร โดยเรือนจำจังหวัดชุมพรมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำฝ่ายควบคุม จำนวน ๑ รายการ ณ เรือนจำจังหวัดชุมพร ถนนปรมินทรมรรคา ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ราคาตกลงกำหนดทั้งสิ้น ๘๙๓,๐๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง

๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้กระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๒.๓ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕

๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๕๖,๕๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ในสัญญาเดียว และเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี นับแต่วันที่ทำงานแล้วเสร็จถูกต้องตามสัญญาจนถึงวันยื่นเอกสารสอบราคาจ้าง และเป็นผลงานที่เป็นสัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ

๒.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๒.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๒.๘ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ฝ่ายควบคุม ภายในเรือนจำจังหวัดชุมพร ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ตามเวลาข้างต้น โดยถือว่าได้ทราบสถานที่ก่อสร้าง ตลอดจนอุปสรรค และปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นผิดต่อจังหวัดชุมพรไม่ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคาในระหว่างวันที่ ๔ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำจังหวัดชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร และกำหนดตรวจคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำจังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๗๗๖๔๓ ๒๙๙ ในวันและเวลาราชการ และสามารถสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง www.correct.go.th (หัวข้อข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง) ของกรมราชทัณฑ์

จังหวัดชุมพรขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสอบราคา โดยไม่จัดจ้างหากไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณทั้งรายการและ/หรือบางส่วนหรือมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใดจากกรมราชทัณฑ์ ทั้งนี้ผู้เสนอราคาจะถือเป็นข้อเรียกร้องความเสียหายใดๆ มิได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายดุสิต จันทร์สถิตย์)

ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชุมพร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร